

สำเนารายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม อบต.สมอแข เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระการประชุม

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- เจ้าพนักงานธุรการย้ายมาใหม่ สังกัดสำนักปลัด
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
- ๓.๑ สำนักปลัด
 - ๓.๒ กองคลัง
 - ๓.๓ กองช่าง
 - ๓.๔ ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 - ๓.๕ ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข
- ระเบียบวาระที่ ๔ ๔.๑ เรื่องดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำหรับการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖
- ๔.๒ เรื่องเพื่อทราบ/ถือปฏิบัติ และพิจารณาร่วมกัน
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ข้อความ

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสมอแข มาพร้อมกัน ว่าที่ร้อยตรีโยธิน บุญมากได้เชิญนางทองม้วน พันธุ์ นายกองคํการบริหารส่วน
ตำบลสมอแข กล่าวเปิดประชุมและให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกทองม้วน พันธุ์ การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมที่มีการเลื่อนนัดการประชุมหลายครั้ง ในการ
ประชุมประจำเดือนก็คือเราต้องมาประชุมเพื่อรับทราบและปฏิบัติงานร่วมกัน องค์กร
ของเราเป็นองค์กรขนาดใหญ่ในช่วงนี้มีหลายท่านที่เข้ามาทำงานร่วมกับองค์กรเรา
คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การประชุมก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องทำกัน
อย่างต่อเนื่องและทำความเข้าใจกันในหลายๆกิจกรรมที่เราต้องปฏิบัติ ถ้าองค์กรไม่มี
การประชุมก็จะทำให้การดำเนินโครงการจะดำเนินไม่ได้ การทำงานต้องมีแนวทาง
เป้าหมายที่ชัดเจน ในส่วนของทีมงานบริหารต้องขอขอบคุณทางท่านปลัดและ
หัวหน้ากองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและทำงานตามวิสัยทัศน์ ตามที่ผู้บริหารได้
มอบหมาย ต่อไปนี้การทำงานเราต้องมีการพูดคุยกัน อย่างที่เราได้ดำเนินการมา
ตลอด และในการประชุมครั้งนี้ก็มีหลายส่วนที่จะมานำเสนองานที่ปฏิบัติไปใน
เดือนที่ผ่านมา

การรับตำแหน่งของเจ้าพนักงานธุรการที่ย้ายมาใหม่ในสังกัดสำนักงานปลัด

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายกทองม้วน พันธุ์ เรามีการติตรายงานการประชุมไว้ที่บอร์ดหน้า อบต.ให้ทุกคนไปดูว่าในส่วนที่เราได้
พูดคุยกัน ถ้ามีข้อติดขัดหรือขาดหายไปก็ไปติดต่อทาง คุณวราวุฒิ ดอนเขียวไพร

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

๓.๑ สำนักปลัด

นายกทองม้วน พันธุ์ ให้เจ้าพนักงานธุรการแนะนำตัวเองให้กับพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบล
สมอแข

น.ส.ปุกณภา ขยันกิจ เรียนท่านผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้ากอง และพนักงานทุกท่าน

เจ้าพนักงานธุรการ ดิฉันชื่อ นางสาวปุกณภา ขยันกิจ โอนย้ายมาจากกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่
กบินทร์บุรีรับผิดชอบงานเกี่ยวกับทะเบียนและบัตร การย้ายมาที่นี่ก็รับตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ (กิจการสภา) และจะขอทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เต็ม
ความสามารถให้ดีที่สุด

นางอรรณญา เนตรผสม เรียนท่านนายก รองนายก ท่านปลัด ผอ.กองและพนักงานทุกท่าน งานของสำนัก
หัวหน้าสำนักปลัด ปลัดที่รับผิดชอบ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นการดำเนินการในเรื่องของ โครงการ
พัฒนาคุณธรรมได้เสนอโครงการไปที่ศูนย์คุณธรรม โดยมี ท่านมานะ ภูแส รองนายก
ไปทำ MOU และของงบประมาณไป ๑๔๐ ,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ประชุมคณะทำงาน
โครงการพัฒนาคุณธรรมไปแล้วเบื้องต้น และมีการมอบหมายงานไปบางส่วน และจะ
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณธรรมตำบลต่อไป

โครงการศึกษาดูงานที่จะอบรมเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้
ประชาคมอาเซียน จะอบรมในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ในเวลา ๐๗.๐๐ เป็นต้นไป
และในเวลา ๑๔.๐๐ น. ออกเดินทางไปศึกษาดูงานที่หมู่บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา และ
โรงพยาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และพักที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเวลาสอง
วัน ในวันที่ ๒๘ มีนาคม เราจะเดินทางกลับจังหวัดพิษณุโลก ส่วนเรื่องรายละเอียดเรา
จะทำหนังสือเวียนไปตามส่วนอีกครั้งหนึ่ง ผู้ที่จะไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพังงา – ภูเก็ต
จะมีทางฝ่ายผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และพนักงาน ที่ทำหน้าที่บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข

ว่าที่ร.ต.โยธิน บุญมาก การไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ใช้เวลาหลายวัน เราจึงต้องมีพนักงาน

ปลัด อบต.สมอแข ประชาชนที่มาติดต่องาน เพราะการไปศึกษาดูงานมาใช้วันหยุดราชการ จึงจำเป็นต้อง
มีพนักงานประจำอยู่ที่ อบต. ทุกส่วนก็มีความสำคัญที่จะคอยบริการประชาชน เช่น
การชำระภาษี โรงพยาบาล เป็นต้น จึงขอให้ทุกกองไปพิจารณาวางแผนในการ
ให้บริการในช่วงดังกล่าว

นายมานะ ภูแส เชิญพนักงานทุกท่านออกกำลังกายโดยการเดินซิกแก้นแดนซ์ นำทีมโดย นำทีมโดย
รองนายก อบต. คุณกันยา วงษ์ทองดี เลขานุการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข

เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดระหว่างการประชุมประจำเดือนของพนักงาน
นางอรรณญา เนตรผสม จากการศึกษาที่ได้ไป ไบเทคบางนา ได้เข้าร่วมสัมมนาเรื่องของการจัดสวัสดิการชุมชน ซึ่ง
หัวหน้าสำนักปลัด มีหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เช่น เทศบาลวังใหม่ จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดลำพูน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งทั้งสามหน่วยงานก็มีการจัดรูปแบบสวัสดิการที่
แตกต่างกัน เช่น ทางจังหวัดกำแพงเพชรจะจัดสวัสดิการโดยชุมชนของเขาเอง และ
บริการจัดการเองทั้งหมดโดยที่ อบต.เป็นแค่หน่วยงานสนับสนุน เทศบาลลำพูนจะจัด
สวัสดิการโดยนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก ทางชุมชนที่ส่งเงินเข้ามาสมทบโดย
การจัดสรรส่วนแรก ๗๐ % จะเป็นเรื่องสวัสดิการของ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย และ
๓๐% คือการบริหารและการบริการ ส่วน อบต.จะสมทบให้ ๑๐๐% และเทศบาลวัง
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี จะจัดสวัสดิการ ๓ หน่วยงาน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาครัฐ จัดบริการเหมือนกับ อบต.เราที่ดำเนินการอยู่

น.ส.กมลชนก ศิริมา อันดับแรกขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในเดือนที่ผ่านมา และ

นักพัฒนาชุมชน ขอประชาสัมพันธ์ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๕๐ คน ในเวลา ๑๓.๐๐ น.

-เรื่องบ้านเทิดไท้ได้ประสานงานกับคุณกัลยารัตน์และคุณสมยศ ได้ให้เข้าไปซ่อมแซม บ้าน ๒ หลัง ในหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ ชมรมผู้สูงอายุในเดือนที่ผ่านมาก็ได้ฝึกอาชีพทำ ของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลสมอแข

-เรื่องของงานเด็กและเยาวชน ในช่วงนี้อยู่ระหว่างเตรียมทำโครงการสมอแข ชมเมอร์ แคมป์ ในช่วงปิดเทอมของศูนย์พัฒนาครอบครัว และงานวันหยุดทรรษาในช่วงเดือนนี้ ได้พูดคุยกันยาวท่านเลขาฯกันยาวว่าช่วงนี้จะเปลี่ยนแปลงกิจกรรม คือจะทำการเป็นกิจกรรมมดน้อยอาสา จะให้ทางคุณวรารุณี ได้มาชี้แจงโครงการให้ทราบ และในเดือนมีนาคมจะ จัดในวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ก็ขอเชิญชวนพนักงานทุกท่านร่วมเข้ากิจกรรมใน ครั้งนี้

วรารุณี ตอนเขียวไพร เรียนท่านนายก ท่านปลัด หัวหน้าส่วน/กอง ทุกท่าน จะนำเสนอถึงโครงการมดน้อย

จนท.ดูแลมดคุณธรรม อาสาต่อเนื่องจากครุภคชนก ตอนนี้สมาชิกของมดน้อยอาสา มีจำนวน ๓๖ คน

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือ อยากรู้ให้เด็กและเยาวชนในตำบลมีจิตอาสา รัก

สิ่งแวดล้อมมีความเสียสละ เราจะเริ่มดำเนินกิจกรรมในช่วงเช้าที่วันที่ ๒๓ มีนาคม

๒๕๕๖ เรื่องมดคุณธรรมของตำบลสมอแข ตอนนี้เราได้จัดทำแฟนเพจ โดยเข้าไปที่

Facebook หรือ Google พิมพ์ว่า www.facebook.com/samokhae๔๗๖ ตอนนี้

เรามีสมาชิกอยู่ ๔๐ ท่าน และช่วงนี้เรามีมดคุณธรรมเคลื่อนที่อยู่ที่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล ถ้าท่านใดมีเวลาว่างก็ขอเชิญเข้าไปอ่านได้ หรือจะเข้ามาอ่านใน

ห้องมดคุณธรรมที่อยู่บริเวณข้างศูนย์ ไอซีที ก็ได้ ตอนนี้ถ้าท่านใดอ่านหนังสือที่ห้อง

มดคุณธรรมหรือมดคุณธรรมเคลื่อนที่ เราจะมีการรับชิ้นส่วนที่เขียนสิ่งที่ได้รับจาก

การอ่านหนังสือ และเขียนชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อจบบางวัลในงานวันสำคัญที่

อบต.ได้จัดขึ้น

นายมานะ ภูแส อยากรู้ให้มีการทำสมุดยืมหนังสือเพื่อใครไม่มีเวลาว่างนั่งอ่านที่ห้องก็ได้ยืม

รองนายก ไปอ่านที่บ้าน

นายกฤษฎา เชื้อนควบ ศูนย์ ไอซีที ตอนนี้อยากรู้ให้แต่ละงานได้จัดทำแฟนเพจของแต่ละงานก่อนจากนั้นก็

จนท.ศูนย์ ICT จะรวมเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ของ อบต. ประชาชนทั่วไปก็จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แต่ตอนนี้

กำลังประสานงานกับทีมงานที่ทำเว็บไซต์ว่าเราจะนำลิงค์งานแต่ละงานเข้าไปอยู่ใน

เว็บไซต์ของ อบต.ได้หรือไม่

ในเดือนที่ผ่านมา มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์

เบื้องต้น ตอนนี้ได้รายชื่อผู้ร่วมอบรมเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ ๑ จะเริ่มอบรมในวันที่ ๑๒

มีนาคม ๒๕๕๖ และกำหนดจัดอบรมไว้ทั้งหมด ๕ รุ่น

รุ่นที่ ๑ อายุระหว่าง ๑๐ - ๑๔ ปี

รุ่นที่ ๒ อายุระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี

รุ่นที่ ๓ อายุระหว่าง ๒๐ - ๓๕ ปี

รุ่นที่ ๔ อายุระหว่าง ๓๖ ปีขึ้นไป

รุ่นที่ ๕ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น

โครงการต่อไปคือโครงการอบรมซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อที่จะได้ไปให้บริการแก่

ประชาชนและหน่วยงานด้านนอกต่อไป

นายมานะ ภูแส อยากรู้ให้ประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้เพราะบางคนไม่รู้ว่าเรามีการจัดอบรม เพราะ

รองนายก การจัดอบรมครั้งนี้เรามีการสนับสนุนจากโรงเรียนจึงมีนักเรียนเข้ามาอบรมในครั้งนี้ ก็

ขอฝากให้เจ้าหน้าที่ไปทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ และผมยังมีการชวนวอลดิสเนีย

มาให้เด็กๆ ได้ศึกษาเพราะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เยาวชนก็จะได้ซึมซับภาษาอังกฤษ
ไปด้วย ก็ขอฝากเรื่องนี้

น.ส.สุพัตรา มะโนรา ในส่วนของงานนโยบายและแผนงานที่ผ่านมาในช่วงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ประชุม
จนท.นโยบายและแผน ประชาคมตำบลซึ่งได้โครงการบรรจุเข้าแผนเป็นโครงการใหม่ มีดังนี้

- ๑.โครงการขุดลอกบึงในตำบลสมอแข
- ๒.โครงการจัดอบรมเกี่ยวกับป้องกันยาเสพติด
- ๓.โครงการน้ำประปาดื่มได้
- ๔.โครงการอบรมด้านบุคลิกภาพของบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อยากให้ทุกส่วนเขียนโครงการที่จะดำเนินการเข้าสู่แผนในปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ว่าจะมี

โครงการอะไรบ้าง ได้เสนอไปสองอาทิตย์แล้วก็ขอช่วยกับดำเนินการด้วย
นภัสสรณ์ จันทร์ทิพย์ งานประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาได้ไปอบรมการตรวจคัดกรองและระวังในเรื่องของ
ผช.งานประชาสัมพันธ์ มะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลพุทธชินราชและได้นำความรู้ที่ได้มาประชาสัมพันธ์ในเสียง
ไร้สายของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ช่วงนี้กำลังดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลทำ
วารสารรายสามเดือน หน้าจะเสร็จเป็นรูปเล่มในเดือนเมษายน ๒๕๕๖

น.ส.ปุณณภา ขยันกิจ งานกิจการสภา ตอนนี้กำลังดำเนินการถอดประชุมสภา สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ และจะรีบ
เจ้าพนักงานธุรการ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ช่วงนี้ได้ดำเนินการทำบัตรประจำตัวสมาชิกสภาถึงท่าน
นายอำเภอเมืองพิษณุโลก และได้มีการประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่ายของผู้สมัคร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขไว้ที่บอร์ดหน้า อบต.

นายไพโรจน์ พวงทอง งานส่งเสริมการเกษตรมีเรื่องประชาสัมพันธ์ ของตำบลสุขภาวะเนื่องจากได้ไป
นักวิชาการเกษตร ไบเทคบางนา และได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอในหัวข้อเกษตรยั่งยืนซึ่งเป็นหัวข้อย่อย
ในเรื่องสวนผักคนเมืองตำบลสมอแข เป็นเรื่องเด่นของตำบล ทาง สสส.อยากได้หัวข้อ
นี้เป็นตำบลสุขภาวะ และในงานนี้มีหลายหัวข้อที่หน้าสนใจมีทั้งหมด ๗ หัวข้อ การ
เก็บข้อมูลตำบลในครั้งนี้ก็อยากขอความร่วมมือจากคุณภคกร
คุณวรารุณี เพื่อเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. จะมีสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น MSS มาจัดทำ
รายการและจะสัมภาษณ์ท่านนายกเกี่ยวกับ เรื่องของดีในชุมชน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม
ต้อนรับคณะถ่ายทำรายการ

นายมงคล สุวงศ์เครือ งานป้องกันในเดือนที่ผ่านมาได้มีการส่งได้ภัยแล้งตอนนี้กำลังดำเนินการ ช่วงนี้ที่ขอม
า จพง.ป้องกันฯ จะมี หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ได้คัดเลือกคณะกรรมการศูนย์
โครงการคลองสวยน้ำใส คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเร็วๆนี้

นายสุนทร คำจริง งานกฎหมาย ขอรายงานการดำเนินการที่ผ่านมาตอนนี้มีคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนที่
นิติกร ศาลตัดสินไปเมื่อเดือน พฤศจิกายน ทางกฎหมายได้ตรวจสอบดูว่าทางอัยการจังหวัดยัง
ไม่ได้ออกหมายบังคับคดี ทางงานกฎหมายได้มีหนังสือลับเพื่อให้ออกหมาย
บังคับคดี

การสอบสวนขอเท็จจริงเรื่องโครงการสนับสนุนงบประมาณข้าวหอมมะลิ
ของหมู่ที่ ๓ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาเพื่อสอบสวนขอเท็จจริง เมื่อเดือนที่แล้วได้เรียกผู้เกี่ยวข้องตามโครงการดังกล่าว
มาให้ข้อมูล ตอนนี้ได้บันทึกถ้อยคำเรียบร้อยแล้ว กำลังรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอท่านนายก

ว่าที่ร.ต.โยธิน บุญมาก การมาดูงานของจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ ๓๐๐ คน เราต้องมีทีมงานคอยดูแลต้อนรับ
ปลัด อบต.สมอแข คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ให้เรียบร้อย และให้ดีที่สุด การต้อนรับไม่ใช่ให้ห้องสำนักปลัด

อย่างเดียวต้องให้ส่วนราชการอื่นร่วมด้วย กรณีบ้านท้องถิ่นไทยไปประสานกับพล
พัฒนาที่ ๓ หรือยัง เพราะผบ.เคยมาคุยกับนายกกว่า ไม่ว่าจะสร้างหรือจะซ่อมและ การ

ซ่อมเราไปประมาณการว่าจะซ่อมอย่างไร โดยทำหนังสือจากนายไปก็ได้ ชมรมผู้สูงอายุที่จำบอกว่าจะมีการส่งเสริมให้ทำอะไรก็ได้ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้มีรายได้ในกรณีที่มีคนมาดูงาน ก็เชื่อมโยงจากอาจารย์มานะพูดเมื่อสักครู่นี้ เราต้องทำตามที่อาจารย์มานะแนะนำทำเสร็จแล้วเราเสียสละอุทิศแก่กองกลาง

ให้เป็นสวัสดิการกองกลางเข้าชมรมผู้สูงอายุ จะเกิดคุณธรรมอีกส่วนหนึ่ง การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ประโยชน์ที่เกิดอุทิศให้กับสาธารณชนนี้เป็นคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งก็จะไปโยงกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุอาจเอาผลประโยชน์ให้ตัวท่านเองแต่เราทำเพื่อสาธารณะ วัตถุประสงค์หรือนโยบายนี้เป็นการเกิดการมีส่วนร่วมในครอบครัวอย่างสนุกสนานเรากำลังเพิ่มมิติการเสียสละและมองสังคมอย่างมีคุณธรรมก้าวไปสู่ การเป็นบพช.น้อย ช่วงนี้พึงระวังต้องชี้แจงให้ดี ปลุกต้นไม้ทุกอย่างที่จะปลูกต้องมีข้อพึงระวังอย่างน้อยต้องมารวมจุดกันให้ผู้บริหารได้พูดได้เชิญชวน ดังนั้นเราแบ่งกลุ่มไว้แล้วต้องมาทำในเชิงสาธารณะจุดเปลี่ยนถ่ายต้องชี้ให้เห็นว่าวันนี้เราทำแล้วได้อะไรเมื่อทำแล้วที่จะให้รางวัลน้องอย่างไรมีคะแนนสะสมไหม เหมือนกันปาร์คกับปุ๋ยโอที เรื่องมุมมองธรรมต้องตั้งกติกาให้ดี มีรางวัลให้ อาจนำระบบเช็ทกับเว็บไซต์ของเรา และจับรางวัลโดยเว็บไซต์กิจการสภา ไม่ต้องรอบันทึกการประชุมให้ทำประกาศกำหนดสมัยประชุมไปเลย

รีบแก้ไขเพราะมีสมาชิกท่านไปอบรมโรงการของจังหวัดมาแล้ว เขาถามที่ว่าตั้งแต่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นี้เดือนอะไรแล้วบัตรยังไม่ได้เลย อีกจุดหนึ่งคือคนที่เซ็นในบัตรจะเป็นนายอำเภอใหม่ วันจันทร์จะมาแล้วคือท่านกิตติพงษ์ ศิริสานนท์ ท่านจะประทับตราเลยหรือเราพิมพ์ให้ต้องดูให้ดี

ศูนย์โอทีปุ๋ย ประสานกับอาจารย์มานะ มีกรณีที่เราจัดอบรมหลักสูตรตามที่คิดไว้ตามที่แบ่งเป็นช่วงอายุการรับรู้ เรียนรู้จะต่างกัน และพึงระวังอย่างยิ่งหากมีผู้รู้และสนใจเข้ามานั่งดูท้ายห้องอย่าสั้น ถ้าเขาติงปุ๋ย ต้องคิดประเด็นนี้ด้วย เพราะวันที่ที่สอบปุ๋ย ปุ๋ยแก่งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ไม่ค่อยเก่ง

น้องปลาเสียงไร้สายติดขัดอะไรไหมตรงที่พีพีสังเกตที่เคยพึงควรปรับปรุงคือ ประจักษ์พูดเร็วนี้มมาก ต้องให้ชัด แต่อาจารย์มานะชัดแจ้ว ปลาต้องดูให้มากขึ้นเพราะต่อไปเราจะไปแมทกับเสียงตามสาย

นายมานะ ภู่อเส เรื่องบันทึกการประชุมของสภาคนที่มาทำหน้าที่ของประปาส่วนภูมิภาคเขาต้องการรองนายก อบต. บันทึกการประชุมเพื่อประกอบการที่เขาจะเข้ามาทำกิจกรรมตรงนั้น บันทึกการประชุมสภาตรงนี้ต้องบริหารจัดการหน่อย

นางกันยา วงศ์ทองดี คือท่านรองบอกว่าเขาต้องการเอกสารแนบเพราะต้องทำเรื่องส่งไปจังหวัด ประปาเลขานุการ นาย ภูมิภาคก็เลยขอบันทึกประชุมสภาทั้งหมดก็เลยติดต่อไปที่ท่านเลขาสภา คุณสุนทร บอกว่ายังไม่ได้ออดเขาจะเอามาให้วันศุกร์ก็แล้วไม่ทันก็อเลยนำเทปมาให้หน่อย ช่วยถอดช่วยพิมพ์ไปบางส่วนแล้ว

ว่าที่ร.ต.โยธิน บุญมาก ให้ทำสำเนาการประชุมวาระอื่นไม่เกี่ยวใส่เฉพาะเรื่องประปาอย่างเดียวเดี๋ยวไม่จบ ปลัด อบต.สมอแข เป็นรายงานขอความเห็น ระบุคำว่าวาระ เรื่องประกาศการอนุญาตใช้ที่ดิน

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ กองคลัง

นางวิมลมาศ ยุติธรรม กองคลังขอรายงานผลงานที่ผ่านมาเริ่มจากงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เดือน
 ผอ.กองคลัง กุมภาพันธ์ได้มีการประสานงานลูกจ้าง ๑๓ มีนาคมจะเป็นการประมูล ๕-๘ มีนาคม ขาย
 แบบประปาเปิดโครงการวันที่ ๒๐ มีนาคม งานการเงินเดือน มีนาคม มีรายรับ
 ๓๒,๑๑๑,๓๙๖ บาท งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนรับถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเงิน
 ๑,๑๔๐,๖๕๑ บาท มีผู้มาชำระ ๑๒๕ ราย ภาษีบำรุงท้องที่ ๒๕,๐๒๕. ๕๖ บาท มีผู้มา
 ชำระ ๕๑ ราย ภาษีป้าย ๒๔๐,๓๑๒ บาท มีผู้มาชำระ ๕๕ ราย ค่าบำรุงกิจการที่เป็น
 อันตรายต่อสุขภาพ ๕๖,๑๐๐บาท มีผู้มาชำระแล้ว ๓๕ ราย ค่าบำรุงสะสมอาหาร
 ๕,๖๐๐ บาท มีผู้มาชำระ ๓๓ ราย ผู้ไม่ได้ขึ้นมา คุณประจักษ์ ลากิจ คุณภณิศา รับ
 ชำระภาษีข้างล่าง และคุณสมคิดขายแบบประปา

ว่าที่ร.ต.โยธิน บุญมาก รายได้เข้ามา ๓๒ ล้านทำไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของประมาณการรายรับจะให้เห็น
 ปลัด อบต.สมอแข ภาพรวมกัน ส่วนรายรับที่ฝังอยู่ใน ๓๒ ล้านไม่ต้องแยกเป็นรายภาษี เงินจัดสรรเงิน
 โอน เงินอุดหนุนก็จะง่านขึ้น ใช้เวลาน้อยลงคนฟังก็จะเห็นภาพ

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ กองช่าง

นายศรีบุญ จันท์เกษร เขียวคุณคึกฤทธิ์ แสงจันทร์ วิศวกรโยธา
 นายคึกฤทธิ์ แสงจันทร์ รอบเดือนที่ปามาได้จัดสร้างทางลูกรัง จัดทำถนนคอนกรีตทั้งหมด ๒๘โครงการ
 วิศวกรโยธา งานวางท่อระบายน้ำ ๑๑ โครงการ งานประปา ๘ โครงการ ที่เหลือจะเป็นโครงการ
 ก่อสร้างตลาดหนองปรือ ตอนนี้อยู่แบบ

นายสมยศ พิมเสนา งานที่กำลังดำเนินการคือ จัดทำข้อมูลบ้านเกิดให้
 อภิซัง สังข์ทอง ขอแจ้งให้ทราบตอนนี้ทางโยธาและผังเมืองได้ตรวจสอบเรียบร้อย ส่วนนายกได้
 นายช่างโยธา มอบหมายงานให้สาวตรีอาทิตย์หน้าเรียบร้อย

น.ส.กันยรัตน์ แจ่มดี งานระวางเขตที่ดิน จำนวน ๑๒ ราย งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน

นายช่างสำรวจ คสร.ที่หมู่ที่ ๓ ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
 และก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคมนี้ งานสำรวจพื้นที่ ทำการสำรวจ
 เก็บรายละเอียด ทางสาธารณะบริเวณป้อมปดท.พร้อมช่างสมยศ ผู้ช่วยช่างสำรวจคุณ

ปรีชา และคุณศุภวัฒน์ พร้อมเตรียมออกแบบก่อสร้างตลาดต่อไป การสำรวจบ้านเกิด
 ให้ ปิงบประมาณ๒๕๕๖ ได้สำรวจหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๖ พร้อมช่างสมยศ และพิงจา
 พัฒนาชุมชน อยู่ในระหว่างออกแบบและดำเนินการและนำส่งให้พัสดุต่อไป

การสำรวจตามแผน สามปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ จะดำเนินการออกสำรวจตามแผน
 วันที่ ๑๑-๑๕ มีนาคม ทั้ง ๘ หมู่บ้าน และได้นัดหมายสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
 งานประสานกับทางประปาภูมิภาคโดยการสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างถังน้ำใส

บริเวณที่สาธารณะหนองยาว หมู่ที่ ๔ ที่ทางประปาภูมิภาคนครสวรรค์แจ้งให้อบต.

สมอแขตอบรับเรื่องการขอใช้ที่สาธารณะตามมติชุมชนและมติสภา ให้กับทาง
 ประปาส่วนภูมิภาคต่อไป

นายศรีบุญ จันท์เกษร ขอเสริม ที่ได้ประชุม หัวหน้าส่วน หัวหน้าส่วนการคลังแนะนำ ให้เตรียม
 ผอ.กองช่าง ดำเนินการทำราคากลาง ในข้อบัญญัติ ตอนนี้ผมได้มอบหมายให้ทางวิศวกรและทาง
 สมยศได้ทราบแล้ว ขอขอบคุณบุคลากรที่ร่วมจัดสถานที่ของศูนย์การศึกษาของทาง
 สาธารณสุขตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ ๑ ตุลาคม๒๕๕๕ ถึงปัจจุบันนี้ที่ปามา

ค่อนข้าง ตะกุกตะกัก สุดท้ายก็ออกมาเป็นรูปแบบที่ดี ผมเห็นโต๊ะทางวัดอยู่หน้า
สำนักงาน ๒ ตัว ๑ สัปดาห์ผมไม่พูดก็ไม่มีใครหยิบอะไรผมคุยกับทางปรีชาที่บั้น
เขาก็เก็บให้สิ่งของที่เยี่ยมวัดมาเสร็จแล้วควรนำไปคืนและอย่าก็งกกันทำงาน

ขอขอบคุณพี่น้องที่ช่วยผมจัดสถานที่ครับ
ว่าที่ร.ต.โยธิน บุญมาก กองช่างกับกองคลังพัสดุ อยากให้กิจกรรมก่อสร้างตลาดหนองปรือสำเร็จโดยเร็วมี
ปลัด อบต.สมอแข เช่นนั้นเข้าไปส่งผลกระทบต่อผู้บริหารโดยหลบไม่ได้เพราะเป็นงานเร่งด่วนให้เห็น
ภาพอย่างชัดเจน

นายพรพจน์ จุฑพลกุล กองช่างขอต่อเรื่องการผังเมือง จะมีเรื่องเก็บสำรวจบ้านและจำนวนประชากรเพื่อใช้
นายช่างผังเมือง ประเมินผังรวมเมืองพิษณุโลก ในที่นี้จะมีเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งอยู่ภายในตำบลช่วย
จัดเก็บ ม.๑ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๗ และ ม.๘ โดยเจ้าหน้าที่ของโยธาธิการจะออก
สำรวจตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ขอความร่วมมือทุกท่านในเขต
สมอแข บ้านไหนไม่มีบ้านเลขที่ขอให้ติดบ้านเลขที่ไว้ด้วย ช่วยเรียนฝากญาติพี่น้อง
ด้วยนะครับ ข้อมูลนี้เราจะใช้ประเมินผังเช่น ปัจจุบันพื้นที่อบต.เป็นเขตพื้นที่เกษตร
เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งเป็นสีเขียว สีเขียว จะก่อสร้างบางอย่างไม่ได้
พื้นที่สีเขียวที่ไม่สามารถก่อสร้างได้คือ อาคารพาณิชย์ ถ้ามีการประเมินผลใหม่เรา
สามารถแก้ไขได้ เมื่อเราทำการกำหนดสีใหม่ ประชากรไม่จำเป็นต้องอยู่ใน
ทะเบียนบ้าน

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปรารธนา ชั้นทอง ที่ผ่านมามีได้ดำเนินโครงการวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๖ ณ วัดเนินมะคึก
นักวิชาการศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือด้วยดี ที่กำลังดำเนินการอยู่
คือโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน จะแข่งขันในวันที่ ๑๕ มีนาคม นี้ ขอความร่วมมือ

น้องๆ กองช่างเพราะเราจะกางเต็นท์ให้โรงเรียน ๔ เต็นท์ จะแข่งที่โรงเรียน
วัดศรีวนาราม โครงการที่ ๒ โครงการสร้างประสบการณ์นอกสถานที่ วันที่ ๑๘ มีนาคม
มีเด็กและผู้ปกครอง รวมคณะกรรมการด้วย ๓ คันธ ๓ สอนนคชยานาท โครงการที่ยัง
ดำเนินการคือโครงการเข้าแถวเคารพธงชาติ เราเปลี่ยนเวลาจาก ๘.๐๐ เป็น
๘.๓๐ น. ขอความร่วมมือกันเข้าแถวเคารพธงชาติ ท่านรอง มานะ เสนอมาว่า จะสนับ
สับเปลี่ยนกันแต่ละกองเพื่อเชิญธงชาติ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กคือโครงการยุวบัณฑิต ปีนี้เราจัดเป็นปีแรก จะจัดที่ห้อง
ดวงคิด ประมาณวันที่ ๕ หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จเราจะปิดภาคเรียน เราได้เตรียม
ชุดยุวบัณฑิต ได้เตรียมงานบ้างแล้วอีกโครงการคือ วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ประจำปี ๒๕๕๖ปีนี้จะไปจัดที่ ม.๑ ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ โดยจะจัด
ประชุมผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง

เชิญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินมะคึกรายงานผล

นางอุบล ประระไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนินมะคึกได้เปิดรับสมัครเด็กไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑- ๒๘

ครูผู้ดูแลเด็ก กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้ปิดรับสมัครแล้วยอด เด็กนักเรียน ๕๕ คน เด็กเก่า ๒๖ คน
เด็กใหม่ ๓๓ คน แบ่งเป็น ๒ ขวบ ๒๒ คน ๓ ขวบ ๓๗ คน จะมีการประชุมค่าใช้จ่าย
บำรุงการศึกษาวันที่ ๑๓ มีนาคม พร้อมศูนย์สมอแข

นางอมร เผ่าผาง ศูนย์สมอแข ตอนนีรับสมัครเด็ก ได้เด็ก ๕๕ คน ๒ ขวบ ๒๔ คน ๓ ขวบ ๓๑คน

ครูผู้ดูแลเด็ก ตอนนีโครงการยุวบัณฑิต กำลังซ้อมเด็กและมีการแสดงของน้อง ๒ ขวบ ให้พี่ด้วย
ว่าที่ร.ต.โยธิน บุญมาก กรณีวันที่ ๒๘ ดูงาน มีพี่เลี้ยงไป ๒๑ คน คนภายในของเราจำเป็นไรไม่

นางปรารธนา ชั้นทอง ขอความอนุเคราะห์น้องๆจากส่วนต่างๆช่วยเสริมกิจกรรมนอกนอกสถานที่เพื่อช่วย
ดูแลเด็กและผู้ปกครอง

ว่าที่ร.ต.โยธิน บุญมาก อยากให้เด็กที่ยื่นเคารพธงชาติอยู่แนวเดียวกับครู ผากแนวคิดกับพวกเราเช่นสภา
ปลัด อบต.สมอแข กาแฟ หรือเก็บขยะ ตั้งแต่หน้ารั้วเป็นแถว เรื่องยวบ้นจิตให้เชื่อกิจกรรมให้ดี วัน
สงกรานต์ ม.๑ ดีแต่ต้องเตรียมความพร้อมให้ดี ประกอบกับม.๑ จะเป็นการเปิด
โครงการคลองสายน้ำใสของ อบจ.ด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมอแข
นางนิขมล ธรรมโน ส่วนอนามัยเรื่องแรก สัปดาห์หน้าวันที่ ๑๑-๑๕ มีนาคมจะเป็นการรณรงค์
จพง.ทันตสาธารณสุข สุขใส่เลือดออกทั้งจังหวัดเพราะที่ผ่านมาผู้ป่วยไข้เลือดออกของพิษณุโลกเป็นอันดับ

๑ ของเขตสาธารณสุข๑๒ มีผู้ป่วยในเมืองพิษณุโลก ๕๐ ราย มีนโยบาย ๕ป. ปิด
เปลี่ยน ปล่อย ปรับ ปฏิบัติ ปิดคือปิดทุกภาชนะที่ใช้น้ำ เปลี่ยนน้ำคือเปลี่ยนน้ำทุก ๗
วัน ปล่อย คือปลดปล่อยให้มีอากาศถ่ายเท ปรับ คือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแล
บ้านของเราอย่าให้คนอื่นมาดูแล เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วมีทุกฤดู
อีก ๑ ชัดภาชนะที่ใส่น้ำ วันที่ ๒๐ มีนาคม แพทย์จะลงตรวจ ๑เดือนต่อ ๑ ครั้ง วันที่
๒๗มีนาคม เป็นการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก ขอประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ เพศ
หญิงอายุ๓๕ - ๖๐ปี มาตรวจได้ผู้ตรวจไม่ใช่เจ้าหน้าที่เราจะเป็น
แพทย์หญิง ธิติกาญจน์ มาจากรพ.พุทธชินราชสำหรับผู้ชายที่มีคูครองก็ให้เชิญคูครองที่
อายุไม่ถึงเกณฑ์สามารถมาตรวจได้ เรื่องฟันเทียมพระราชทาน ในปีนี้อำเภอเมืองรพ
พุทธชินราชได้ใส่ฟันเทียมให้ผู้สูงอายุครบ ๖๐ ปีหมดแล้ว ตอนนี้ไม่มีคิว ญาติผู้ใหญ่
ของท่านใดสามารถมาลงชื่อที่อนามัย คนที่เบิกได้ใช้สิทธิเบิกได้ คนที่ใส่ฟันปลอม
พระราชทานครบ๕ ปีแล้วมันหลวม หรือหักสามารถมาลงชื่อทำใหม่ได้

นางก้องศักดิ์ ธรรมโณ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมโรงการกีฬา เรื่องที่ท่านรอง
หน.ส่วนสาธารณสุขฯ มานะได้ติดตามการคัดแยกขยะของสำนักงาน ได้มีการพูดคุยแต่ละส่วนว่ามีการคัด

แยกอยู่แล้วจะเพิ่มเติมในส่วนของจุดในการรับขยะ คือเป็นถังขยะก่อนขึ้นรถต่อไป

เรื่องการออกกำลังกาย อาจให้ทำซิกกันแดนซีในการออกกำลังกายในหน่วยงานรอ
ในส่วนของการติดตั้งลำโพง ในสำนักงานคิดว่าน่าจะเริ่มออกกำลังกายในสำนักงาน
ช่วงเดือนเมษายน เรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน รับส่งผู้ป่วย ทั้งสิ้น ๗๓ ผู้ป่วยทั่วไป ๓๒
ราย ผู้ป่วยฉุกเฉิน ๒๑ ราย ผู้ป่วยมารับบริการกายภาพ ๒๐ ราย กิจกรรมที่ที่
ดำเนินงานในเดือนมีนาคม ๒๑ มีนาคมที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่น เราจะ
ไปร่วมพิธีลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณที่สถานทูตญี่ปุ่นที่
กทม. ได้รับงบประมาณมาทั้งสิ้น๑,๘๘๐,๐๐๐ กว่าบาทมีผม นายก และคุณไฟโรจน์
ร่วมลงนาม วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นี้การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดย
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก หลักสูตร กระบวนการมีส่วนร่วมเทคโนโลยี
พลังงานที่เขาคือ มีตัวแทนจากสมอแข ๑๐ ท่าน เรื่องต่อไปติดตามการสร้างข้อมูลใน
การสร้างสถานีอนามัยใหม่ได้มอบหมายให้คุณสาวตรีในการรวบรวมข้อมูลและจัด
ประชุมแนวทางการเป็นไปได้อต่อไป ตอนนี้คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน
ตำบลสมอแขเสร็จสิ้นแล้วคงต้องพูดคุยในเรื่องของคณะกรรมการต่อไป ต่อไปเชิญ
คุณสาวตรีมาคุยในเรื่องของการประชุมพลังงาน

นางสาวตรี วัชรินทร์ ที่จบไปเป็นวิดีโอเมื่อหลายปีที่แล้วเกี่ยวกับการโฆษณาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ให้ประชาชนทั้งประเทศช่วยกัน สืบเนื่องจากคณะกรรมการประหยัดพลังงานอบต.

สมอแขอยากแจ้งมาตรการในการประหยัดพลังงานเพื่อทราบ ขอความร่วมมือเรื่อง
การส่งหนังสือราชการจะส่งอาทิตย์ละ๑ ครั้ง ทุกวันอังคาร ก่อน ๐๙.๐๐ น. ทั้งห้องที่

และจังหวัดจะมีกล่องไว้ให้ทุกส่วนได้ใส่กัน ผู้ส่งคือคุณชัยยันต์ อ่อนปูน และ

คุณธนประเสริฐ ส่งแทนในกรณีที่คุณชัยยันต์ส่งไม่ได้

ว่าที่ร.ต.โยธิน บุญมาก พี่แนะนำให้ส่งทุกวัน และให้รวบรวมกันไปทุกส่วน

นางอรัญญา เนตรผสม กรณีที่ส่งจังหวัดให้หน่วยรวบรวมไปส่งทุกวันโดยจะส่งตอนเช้าก่อนมาทำงาน ส่วน

หัวหน้าสำนักงานปลัด ท้องที่ให้ส่งทุกวันอังคารถ้ามีเรื่องเร่งด่วนจะหาคนส่งเป็นกรณีพิเศษ

นายกทองม้วน พันธุ์ ถ้าไปส่งหนังสือตามหมู่บ้านอยากให้ใช้มอเตอร์ไซด์ถ้าเป็นไปได้

นายมานะ ภูแส เรื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้า โรงน้ำเปิด๓-๔ หลอดทำอะไรให้ลดน้อยลง ในอาคาร

รองนายก ถ้าในห้องไม่มีคนอยู่ อยากให้ปิดไฟ ถ้าทำได้จะประหยัดได้เยอะ เรื่องแอร์กลางคืน

อยู่เวรก็ปิด ที่รู้เพราะกลางคืนผมมาเดินออกกำลังกาย ถ้าเป็นไปได้จะหาห้องอยู่เวร

สำหรับคนที่นอน ติดแอร์ให้

นางสาววิตรี วัชรินทร์ อยากให้คิดว่าการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานเหมือนบ้านของเรา อีกเรื่องขอฝากตามที่

เจ้าพนักงานธุรการ ได้รับนโยบายจากอ.มานะเรื่องการคัดแยกขยะ ต่อไปจะมีถังคัดแยกไว้ให้ตอนนี้

กำลังดำเนินการจัดหาถัง แต่ละส่วนจะช่วยกันคัดแยก จะมีโซนคัดแยกขยะ อยู่หลัง

อบต.แถวห้องป้องกันจะมีถังแยกเป็นสีประเภทต่างๆ ขอฝากคำขวัญการประหยัด

พลังงาน พลังงานมีจำกัด ต้องประหยัดทุกเวลา พลังงานมีคุณค่า ต้องรักษา

ไว้ให้นาน

ว่าที่ร.ต.โยธิน บุญมาก ที่ต้องระวังคือคอมพิวเตอร์ที่เปิดไว้แล้วตัวไม่อยู่ อยากให้ปิดคอมเมื่อไม่ใช้ และให้

ปลัด อบต.สมอแข หัวหน้าแต่ละห้องจัดคนช่วยดูแลแต่ละห้องสัปดาห์ละ ๑ คน ก่อนกลับ ให้จัดคน

รับผิดชอบทุกส่วนทุกวันต่อคน ห้องประชาสัมพันธ์อันตรายเรื่อง แอร์ คอมพิวเตอร์

ระบบเสียงไร้สายอาจลึ่มปิดแอร์ ปิดคอม ฝากด้วย เรื่องกิจกรรมที่หมอก้อง

หัวหน้าศรัณยูชอบคุณคราวหน้าจะเช็คว่าใครที่ไม่ได้ช่วยงานอะไรเลย

อีกส่วนที่จะเน้นย้ำคือประชาชนคือเจ้านายเราการต้อนรับ ยิ้มแย้มแจ่มใสต้องดูแล

ประชาชน การไปติดต่อภายนอกต้องระวังเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวการไว้หนวดไว้

เครา ต้องดูให้เรียบร้อย

ต่อไปเรื่องห้องโถงตรงการคนมาติดต่องานควมไม่ว่างนั่งโซฟากลางใครรับผิดชอบดูความ

เรียบร้อย ฟัน ไฟ พัดลมมันดังเกิน ให้ฝ่ายรับผิดชอบ ช่วยเช็คเรื่องครุภัณฑ์

ให้หน่อย

ขออนุญาตเชิญชวนพวกเรา ในวันจันทร์ที่ ๑๑ เราเชิญชวนไปร่วมต้อนรับนายอำเภอ

ไปถึงอำเภอก่อน ๑ โมงเช้าถ้าไม่ทุกคนขอหัวหน้าส่วนราชการเป็นหลัก แต่งตัวสีทากี้

ไปต้อนรับนายอำเภอ อาหารการกินให้นางประสานเงินกองกลาง ๑,๐๐๐ บาทให้นิด

จัดการข้าวเหนียวไก่ทอดไปร่วม อีกเรื่องงานวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม จังหวัดจัด

งานที่ศาลาประชาคมพิษณุโลก เวลา ๐๘.๐๐ น.แต่งชุดขาวไปได้ยิ่งดีถ้าไม่สะดวกชุด

ทากี้ เน้นย้ำถ้าผู้บริหารไม่ว่างเน้นย้ำท่านรองหรือเลขาไปแทน ส่วนสุดท้าย เดือน

พฤษภาคมหรือมิถุนายน กรมเปิดรับสมัครพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ใครชี้ตำแหน่ง

สายงานไปสอบได้ ใครเป็นพนักงานจ้างทั่วไปหรือ ภารกิจที่เชิญชวนไปสอบ พี่จะจัดชุด

ตัวให้ ขอให้เราสนใจและบอกพี่

ที่ประชุม รับทราบ

